



กวค. 153.2
วันที่ 31 ต.ค. 67
เวลา 15.45 น.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๑๐๙๗๓

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๑๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๖๒๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ของการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๑๐ ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ของการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๑๐ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ ACMECS กับหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังมีสาระสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยในภาพรวม โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ ในภายหลัง ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงสื่อสารผลลัพธ์ให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ฯ ตามที่ประเทศสมาชิกมีฉันทามติ ในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๑๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนุชา พิขยน์นัท)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕

E-mail: Thuttai@nesdc.go.th